

Số: 21 /TB-HĐND

Dĩ An, ngày 26 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả giám sát sát về tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 28/8/2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế đã tổ chức giám sát bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, bảo đảm đúng phạm vi, nội dung giám sát theo kế hoạch.

- Nội dung giám sát: Về tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

- Phạm vi giám sát: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

- Cơ quan chịu sự giám sát: Công an thành phố; UBND các phường.

- Phương thức giám sát: Khảo sát tại UBND các phường và giám sát trực tiếp tại Công an thành phố.

Qua xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát (Báo cáo số 28/BC-ĐGS ngày 26 tháng 9 năm 2023), Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai chuyên đề giám sát của Đoàn giám sát; Đồng thời thống nhất với kết quả giám sát được thể hiện tại Báo cáo kết quả giám sát. Báo cáo đã nêu cụ thể những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và khó khăn, những đề xuất và kiến nghị, cụ thể như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Với chức năng là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về công tác PCCC trên địa bàn, công an thành phố đã luôn chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC: tham mưu ban hành các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCCC trên địa bàn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của ngành cấp trên ... Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC luôn được chú trọng, các mặt công tác nghiệp vụ về PCCC được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Nhiều mô hình an toàn PCCC được triển khai thực hiện như: Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng.... Công tác

đầu tư kinh phí mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ luôn được UBND thành phố quan tâm, mỗi năm đã đầu tư 01 tỷ đồng để mua các trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và 30 triệu cho mỗi phường trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được về công tác PCCC thời gian qua, đã góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước về PCCC, góp phần hạn chế và kiểm chế được số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, tạo môi trường an toàn trong nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Thời gian qua UBND các phường, ngành công an đã tập trung chỉ đạo đối với công tác PCCC, đặc biệt là UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác PCCC, nhưng tình hình cháy, nổ vẫn luôn có nhiều tiềm ẩn, đáng chú ý là tình hình cháy có chiều hướng gia tăng và có nhiều vụ cháy phức tạp đã xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức trách nhiệm, sự chủ quan của một bộ phận người dân, người đứng đầu chính quyền của một số địa phương; người đứng đầu doanh nghiệp chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo về an toàn PCCC.

- Công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế như: đối tượng tuyên truyền chủ yếu là cán bộ, công chức; công nhân lao động tập trung ở các khu nhà trọ, hộ gia đình kinh doanh ở các khu vực; hình thức tuyên truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng và chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Chưa đi sâu tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp dân ở các địa bàn dân cư.

- Một số ít Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp phường chưa làm hết trách nhiệm trong công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, trong việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về công tác PCCC và CNCH dẫn đến hoạt động còn thiếu hiệu quả, nhất là ở cơ sở.

- Kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC&CNCH còn hạn chế; chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chữa cháy còn thấp; Trang bị, phương tiện chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vẫn còn thiếu; địa bàn quản lý xa, khi cháy, nổ xảy ra xe chữa cháy đến nơi thì đám cháy đã cháy lan, cháy lớn.

- Lực lượng làm công tác PCCC&CNCH còn mỏng (năm 2018 có 70 cán bộ chiến sĩ đến nay giảm còn 24 cán bộ chiến sĩ) so với nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trên địa bàn, có 03 phường: Tân Bình, Đông Hòa, An Bình cán bộ, chiến sĩ không có nghiệp vụ PCCC, còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc.

- Số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn nhiều, số cán bộ làm công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC còn thiếu và phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác nên chưa quản lý chặt địa bàn.

- Nguyên nhân: Do địa bàn thành phố Dĩ An là địa bàn giáp ranh với 2 thành phố công nghiệp lớn, có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị nhanh, nhiều cụm, khu công nghiệp, nhà cao tầng, nhiều tầng nên các nguy cơ xảy ra cháy, nổ lớn vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Các phương tiện chữa cháy đã cũ, thường xuyên hư hỏng nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Từ một số khó khăn, hạn chế qua đợt giám sát Ban pháp chế HĐND thành phố kiến nghị công an thành phố, UBND các phường tiếp tục quan tâm thực hiện một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng công tác tuyên truyền đối với người dân ở các địa bàn dân cư, công nhân lao động, chủ nhà trọ, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài khu công nghiệp nhằm nâng cao ý thức PCCC.

2. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia PCCC, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn PCCC hiệu quả.

3. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC. Tiếp tục chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, các Nghị định, Thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC & CNCH; chú trọng công tác tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, doanh nghiệp trong công tác PCCC; khẩn trương rà soát lực lượng dân phòng, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế về PCCC; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật nghiệp vụ về PCCC & CNCH nhằm đáp ứng công tác PCCC trong tình hình mới.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các yêu cầu về PCCC theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể; kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC. Tập trung chỉ đạo lực lượng PCCC và phối hợp ngành điện tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, an toàn sử dụng các thiết bị, máy móc về điện tại các địa phương, các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, hướng dẫn các đơn vị khắc phục những vi phạm trong công tác PCCC.

5. Quan tâm đầu tư các phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho lực lượng PCCC ở cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị PCCC hiện có, đáp ứng đủ trang thiết bị cho lực lượng thực thi nhiệm vụ nhằm bảo đảm công tác PCCC theo yêu cầu đề ra, chú trọng nhân rộng các mô hình xã hội hóa đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy trong doanh nghiệp và nhân dân.

6. Chỉ đạo công an các phường khắc phục khó khăn thực hiện đảm bảo an toàn công tác PCCC; tăng cường kiểm tra, rà soát phương án phòng cháy, chữa

cháy ở các phường và các hộ dân phường án phải đảm bảo, gồm: lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy.

7. Rà soát, ký kết các chương trình phối hợp với các lực lượng, địa phương địa bàn giáp ranh để tạo sự liên kết, hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Trên đây là thông báo kết quả giám sát của Ban pháp chế HĐND thành phố về tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố../.

Nơi nhận:

- TT. HĐND thành phố;
- Đoàn giám sát;
- Đơn vị chịu sự giám sát;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thanh Thủy